

โปรมล็ดพันธุ์ป่าต้นน้ำทั่วประเทศ

'ฝนหลวง'ร่วม7หน่วยงานสืบสานพระราชปณิธาน

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำโครงการโปรมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศในพื้นที่แหล่งต้นน้ำ ภายใต้แนวคิด "9 วัน ถู้นมหมางกล 65 วัน สืบสานพระราชปณิธาน" เป็นการคืนผืนป่าเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



เลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเพิ่มความชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้

"การโปรมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศในพื้นที่แหล่งต้นน้ำบริเวณพื้นที่เดินเท้าเข้าถึงยาก หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวง

ในแต่ละวัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างควมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ได้ ทั้งนี้ มีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดำเนินการ 7 หน่วยงาน และภาคประชาชน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และกรมชลประทาน กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดนครราชสีมา มณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี และมณฑลทหารบกที่ 31 จังหวัดนครสวรรค์ กรมป่าไม้ กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมการปกครอง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกร อาสาสมัครฝนหลวง และประชาชนทั่วไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำ และแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่ผืนป่าทั่วประเทศอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความสมบูรณ์และกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าไม่ให้อพยพออกจากป่า มาสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตร เพิ่มพื้นที่ผืนป่าในแหล่งต้นน้ำของเขื่อนต่างๆ เป็นการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า โครงการโปรมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศ โดยได้มีการเตรียมความพร้อมการบินมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา มณฑลทหารบกที่ 31 จ.นครสวรรค์ และมณฑลทหารบกที่ 15 จ.เพชรบุรี เพื่อเตรียมมล็ดพันธุ์พืชสำหรับใช้โปรมในโครงการดังกล่าว ซึ่งมีชนิดมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ในโครงการและพื้นที่เป้าหมายการโปรมทางภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้แก่ ภาคกลาง โปรมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 10 ชนิด ได้แก่ กัลปพฤกษ์ กาฬพฤกษ์ ชี้เหล็ก แดง มะค่าแต้ พดุกษ์ ราชพฤกษ์ (อุณ) สาธร (กระเจาะ) สีเสียด (สีเสียดแก่น) และอะราง (นนทรีป่า) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปรมล็ดพันธุ์พืช

จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ไร่รวก และพะยุง ภาคใต้ โปรมล็ดพันธุ์พืชจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ ประคู้ (ตีปิก) และมะค่าโมง

นายสุรสีห์กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการโปรมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่า ทั่วประเทศไทย ในปีนี้ได้เริ่มดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2560 ในการเตรียมมล็ดพันธุ์ จากนั้นระยะที่ 2 ปฏิบัติการโปรมล็ดพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - กันยายน 2560 สำหรับระยะสุดท้าย จะเป็นการประเมินผล ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 และจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ เขื่อนลำนะทอง จ.นครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด